

ข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวัน ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐
โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๖ เรื่อง

๑. ฎีกาคูก ๕๐ ปี เอ็มแรมบ้า ยกฟ้องเมีย จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ คม ชัด ลึก บางกอกโพสต์ สยามรัฐ เดอะ เนชั่น
๒. ศาลแพ่งเปิดยื่นฟ้องออนไลน์ จากหนังสือพิมพ์มติชน
๓. ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการสัปดาห์วันศาลยุติธรรม จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
๔. ฟ้อง “พระสนิทวงศ์” โพสต์ปลุกปั่นศิษย์ จากหนังสือพิมพ์ มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์
๕. ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน อนุมัติหมายจับ 3 รายค้ากาม จากหนังสือพิมพ์ มติชน ไทยโพสต์
๖. นศ.รายงานตัวศาลจังหวัดขอนแก่น จากหนังสือพิมพ์ มติชน ข่าวสด ไทยรัฐ

MIC	NATION INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	ไทยรัฐ	
Date : 26 Oct. 2560	Page : 15	No :

ลูกาคุณธอปี เอ็มแรมบ้ำ ยกฟ้องเมีย

ศาลฎีกาตัดสินจำคุกเอ็มแรมบ้ำ 50 ปี แต่ยกฟ้องเมียในคดีข่มขืนลูกจ้าง เปิดเผยชั้นที่ห้องพิจารณาคดี 709 ศาลอาญา เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 25 เม.ย. ศาลอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา คดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 9 เป็นโจทก์ฟ้องนายสุวัชัย หรือลลิตร์ วิวัฒน์ชาติ หรือเอ็ม แรมบ้ำ อายุ 41 ปี และนางธอปีวรรณหรือเดือน อุดมมีชัย หรือคล้ายแพ อายุ 50 ปี ภรรยา เป็นจำเลยที่ 1-2ฐานข่มขืนข่มขืนกระทำชำเรา ข่มขืนในผู้ด้อยให้จำยอมต่อสิ่งใดฯ หน่วงเหนี่ยวกักขัง และ พ.ร.บ.อาชญากรรมและเครื่องมือกระสุนปืนฯ พ.ศ.2490 โดยนายสุวัชัยถูกคุมขังมาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร รูปำราบคุมขัง ส่วนนางธอปีวรรณเคยทำคดีระง้างได้รับการปล่อยตัวคราวเมื่อการพิจารณาคดีชั้นศาลอุทธรณ์ ศาลออกหมายจับและอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาแก่หลังจำเลยที่ 2

โจทก์ฟ้องระหว่างวันที่ 19 เม.ย.-10 ส.ค.59 จำเลยที่ 1 ใช้อาชญากรรมบังคับข่มขืน (นวมสมมติ) ผู้เสียหาย เป็นพนักงาน หจก.อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเพลทึฟ ของจำเลย แล้วจำเลยที่ 1 ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายหลายหนพร้อมข่มขู่จะนำรูปภาพ

และวิดีโอที่จำเลยที่ 1 นำมาให้ภรรยาเพื่อล่อลวงให้บันทึกผู้เสียหายไปเผยแพร่ในจำเลยที่ 2 ร่วมข่มขืนผู้เสียหายด้วย จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุกนายสุวัชัย 50 ปี และปรับ 1,050 บาท ตาม พ.ร.บ.อาชญากรรม ส่วนนางธอปีวรรณถูกจำคุก 10 ปี

ศาลฎีกาพิจารณาลงแล้วเห็นควรแก้ปรับบทลงโทษจำเลยที่ 1 ที่กระทำผิดล่อลวงหมายนำลงโทษจากลงโทษฐานกักขังหน่วงเหนี่ยว ลงมา 310 วันแรก ให้เป็นจำคุกฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้ด้อยโดยใช้กำลังฯ ม.276 วรรคแรก โดยยังรวมไว้กับบทลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำคุก 50 ปี ส่วนจำเลยที่ 2 พิพากษากลับให้ยกฟ้อง ภายหลัง น.ส.วิมล วิไลเนตร ทนายความของผู้เสียหายกล่าวว่า คดีอาญาจบแล้วฝ่ายผู้เสียหายจะพิจารณากฎหมายฟ้องจะฟ้องฟ้องเรื่องผู้เสียหายต่อไป ส่วนจำเลยที่ 2 ศาลยกฟ้องเท่ากับมีงานอดิเรกแต่ละคนจะไปตรวจดูรายละเอียดคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งหมดเพื่อศึกษาข้อกฎหมายอีกครั้ง

สำหรับเอ็ม แรมบ้ำ เลขทะเบียนรถ สล 501 ใช้กำลังทำร้ายร่างกายนางอาวีวรรณ จตุทอง หรืออ้วน อติสรธรมนางสาวไทยปี 2537 และอดีตภรรยา ถึงกับให้เดินเปลือยกายในที่สาธารณะ นอกจากนั้นตำรวจ สน.พญาไท ยังตรวจค้นรถยนต์และพบอาวุธปืนในจับกุมดำเนิมคดี แต่หลังถูกปล่อยตัว เอ็ม แรมบ้ำ กลับมาเอ็ม 16 มาเอ็มเอ็ม โรงพัก ศาลตัดสินจำคุกอยู่หลายปีก่อนพ้นโทษออกมาทั้งนี้เอ็มแรมบ้ำ เล็บโงมาในครอบครัวที่มีฐานะดี พ่อเป็นนายผลทหารระดับสูง รวมถึงยังมีประวัติการศึกษาระดับสูง จากหลายสาขาและมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชมหาวิทยาลัยพะเยา ฟอร์ดอินเตอร์ เป็นต้น ภายหลังจากบริษัทผลิตเลนและโรมเรียนสอนหลักสูตร

Source : มติชน

Date : 26 เม.ย. 2560

Page : 11

No: 60145911

ศาลแพ่งเปิดยื่นฟ้องออนไลน์

เมื่อวันที่ 25 เมษายน นายโอภาส อนันตสมบุญรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานศาลยุติธรรมได้ให้ศาลแพ่งธนบุรีเป็นศาลนำร่อง ในการให้บริการยื่นคำฟ้องและส่งเอกสาร ในคดีผู้บริโภคทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่องทางการให้บริการ แก่คู่ความ สนับสนุนการพัฒนางานศาลและอำนวยความสะดวกให้แก่คู่ความ อันเป็นโครงการที่จะ นำไปใช้กับศาลยุติธรรมทั่วประเทศในอนาคต ศาลแพ่งธนบุรีจึงพัฒนาระบบที่มีอยู่แล้วขึ้นมาใช้กับ คดีผู้บริโภคเป็นระยะแรก โดยกำหนดให้คู่ความสามารถยื่นคำฟ้องและส่งเอกสารในคดีผู้บริโภคทาง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีจำนวนทุนทรัพย์หรือราคาทรัพย์สินที่พิพาทไม่เกิน 500,000 บาท

“นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ศาลแพ่งธนบุรีได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนที่มีบรรทัด ผู้ใช้บริการสามารถยื่นคำฟ้องและส่งเอกสารผ่าน ทางเว็บไซต์ศาลแพ่งธนบุรี www.civiltbc.coj.go.th โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปศาล อันเป็นการ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของคู่ความ อีกทั้งคู่ความและประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการ ยุติธรรมได้ง่ายยิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0” อธิบดีผู้พิพากษา ศาลแพ่งธนบุรีกล่าว

Source :

เทลิเนวส์ (ข่าย)

Date :

26 เม.ย. 2560

Page :

14

No :



☒ **ครบรอบ...สถาบัน บุดดิม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการสืบดาห์**
วันศาลยุติธรรม 135 ปี และกิจกรรมบรรยายกฎหมายและสัมมนาวิชาการ เนื่องในวันระลึกแห่งการสถาปนา
ศาลยุติธรรม โดยมี สุวิทย์ คำดี ผวจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมด้วย ที่บริเวณหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์

Source : มติชน

Date : 26 เม.ย. 2560

Page : 10

No: 60145905

ฟ้อง 'พระสนิทวงศ์' โปสเตอร์ปลุกปั่นศิษย์

เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 8 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง พระสนิทวงศ์ เจริญรัตตะวงศ์ หรืออุดมวิงส์ ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา, นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ชั้นสอบสวนจำเลยให้การปฏิเสธ ซึ่งศาลรับคำฟ้องไว้เป็นคดีหมายเลขดำ อ.1243/2560 และนัดรายงานตัว สอบคำให้การจำเลยวันที่ 26 เมษายนนี้ เวลา 09.00 น.

ด้านนายวิญญัติ ชาติมนตรี เลขาธิการสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิเสรีภาพ (สกสส.) ซึ่งเป็นทนายความของพระสนิทวงศ์ให้สัมภาษณ์

ทางโทรศัพท์ว่า คดีนี้จะต่อสู้ทั้งเรื่องพฤติการณ์ว่าการแถลงข่าวไม่ใช่การกระทำเพื่อยุยงปลุกปั่น แต่เป็นการชี้แจงข้อเท็จจริง ซึ่งก็มีช่วงการสื่อสารของวัดถูกตัดขาดไป ดังนั้นจึงไม่ใช่เจตนาที่จะกระทำความผิดต่อกฎหมาย อีกทั้งข้อกล่าวหาว่านำเข้าสู่ข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์นั้น ทางเทคนิคก็ไม่มีหลักฐานชัดเจนยืนยันระบุว่าพระสนิทวงศ์เป็นผู้นำเข้าสู่ข้อความ

ทั้งนี้ สำหรับพระสนิทวงศ์ในวันที่ 26 เมษายน จะเข้ารายงานตัวตามนัดเดิมของศาลอาญาที่เคยให้รายงานตัวตามเงื่อนไขการปล่อยชั่วคราวชั้นฝากขัง ซึ่งตนนัดหมายพระสนิทวงศ์เดินทางมาที่ศาลอาญา เวลา 09.00 น.ส่วนการประกันตัวชั้นพิจารณาคดีของศาล ก็จะใช้หลักทรัพย์เดิมซึ่งเป็นเงินสด 400,000 บาทในครั้งที่ยื่นครั้งแรกขัง

จบต.คำถามเด็ก แจ้พู่ฯชอบบริการ

ศาลอนุมัติหมายจับ ดต.น้ำเพียงดินพร้อม 2 แม่เล้าร่วม
กันค้ามนุษย์บังคับเด็กหญิงคำถาม จ่อรวบอีก 3 ตั้งแต่
รอง ผกก. รอง สว.และสิบเวร ผู้ว่าฯ
แม่ฮ่องสอนโต้หลังถูกพาดพิง
เป็นลูกค้า หน้า 2



แม่เด็กสาวที่ถูกตำรวจเมืองลี้เซาอเมริกาพาเข้าให้ข้อมูล พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร.กับคณะ

พู่ฯ ไต่กลับไม้เคยช้อบริการเด็ก

สศท. ๑ ศาลอนุมัติหมายจับ ด.ต.น้ำเพียงดินพร้อม 2 สาวร่วมกันค้ามนุษย์ บังคับเด็กหญิงค้ากรม “ศรีวราห์” เพื่อยู่ในชายอีก 3 ทั้งรอง ผกก. รองสารวัตร และสิบเวร ผู้เสียหายแฉยับผู้ว่าฯ ก็เป็นลูกค้า จ่ายครึ่งละพัน ด้าน พวจ.แม่ฮ่องสอนยังไม่เกี่ยวข้อง ล้านเปอร์เซ็นต์ ตั้งกรรมการสอบ ผบกก.กับพวกส่อปฏิบัติมิชอบ

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันที่ 25 เมษายนนี้ นายเกิดผล แก้วเกิด หนวยความ ได้พามารดา เด็กหญิงที่ถูกตำรวจ สก.น้ำเพียงดิน จ.แม่ฮ่องสอน บังคับค้าประเวณีกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัด เข้าพบ พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. เพื่อขอความเป็นธรรม พร้อมนำหลักฐานการซื้อประเวณีของข้าราชการระดับสูงในจังหวัด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับรอง ผกก. สารวัตร และ ด.ต.ที่ซื้อประเวณีมามอบให้ด้วย โดยมี พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชชาระยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ต.ภาณุเดช บุญเรือง รอง ผบช.สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (ยศ.) ปฏิบัติราชการ รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.สมบัติ มลิทินจินดา รอง ผบช.ภ.1 ร่วมสอบปากคำ

พล.ต.อ.ศรีวราห์เปิดเผยว่า จากการรวบรวมพยานหลักฐาน ศาลได้ออกหมายจับ ด.ต.ยุทธชัย ทองชาติ จำนวน 2 หมาย หมายแรกของกองบังคับการตำรวจแม่ฮ่องสอน ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ออกหมายจับ ด.ต.ยุทธชัย ทองชาติ หมายจับเลขที่ จ.12/60 ลงวันที่ 24 เมษายน 2560 ความผิดฐานเป็นกระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปซึ่งบุคคลเกินกว่าสิบห้าปีแต่ไม่ถึงสิบแปดปี เพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณีแม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม

หมายที่ 2 เป็นของกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) ศาลอาญายกหมายจับ ด.ต.ยุทธชัย ทองชาติ หมายจับเลขที่ 1008/60 ลงวันที่ 25 เม.ย. 60 พร้อมด้วย น.ส.ปิยวรรณ หรือเมย์ สุขมา หมายจับเลขที่ 1006/60 ลงวันที่ 25 เม.ย.60 และ น.ส.ปิยทัศน์

หรือฟ้า ภาพเขียนสุวรรณ หมายจับเลขที่ 1007/60 ลงวันที่ 25 เม.ย.60 ความผิดฐานร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไปค้ามนุษย์ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี โดยได้กระทำแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ไม่ถึงสิบแปดปี และกระทำแก่บุคคลอายุเกินสิบแปดปีขึ้นไป, สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ โดยได้กระทำแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ไม่ถึงสิบแปดปี และกระทำการแก่บุคคลอายุเกินสิบแปดปีขึ้นไป และผู้สมคบกันกระทำความผิดคนใดคนหนึ่งได้ลงมือกระทำความผิดตามที่ได้สมคบ, เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น

ร่วมกันเป็นกระจัดหา ล่อไป หรือพาไปซึ่งบุคคลใดเพื่อการอนาจารหญิง โดยใช้อุบายหลอกลวง ชูเชิญ ใช้กำลังประทุษร้าย ใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการใด และเป็นการกระทำแก่บุคคลเกินสิบห้าปีแต่ไม่ถึงสิบแปดปี และกระทำแก่บุคคลอายุเกินสิบแปดปีขึ้นไป, ร่วมกันเป็นกระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี แม้บุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม

สำหรับผู้ต้องหาทั้ง 3 ได้ถูกนำตัวเข้ากรุงเทพฯ เพื่อสอบปากคำเพิ่มเติม

พล.ต.อ.ศรีวราห์กล่าวว่า นอกจากการออกหมายจับแล้ว ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ตั้งคณะกรรมการวินัยร้ายแรง ด.ต.ยุทธชัย โดยมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ในส่วนกองบัญชาการภาค 5 พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.5 ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนคณะกรรมการที่ยุติเรื่องแล้วว่า ที่ยุติมีสาเหตุมาจากอะไร และตรวจสอบว่าใครซื้อประเวณีเด็กบ้าง ที่เป็นตำรวจเบื้องต้นมีอยู่ประมาณ 3 นาย ระดับรอง ผกก. รองสารวัตร และสิบเวร แต่ต้องชกถามให้ชัดเจนก่อนที่จะขอหมายจับ ในขั้นนี้เป็นการพาดพิง ต้องสอบให้ละเอียดก่อน โดยให้ทางภาค 5 ดำเนินการทางวินัย

ทั้งหมด

"นอกจากสอบเจ้าหน้าที่ที่ถูกกล่าวอ้าง ผมได้สั่งให้ ผบ.ท.5 ตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผบ.ก.จว. แม่ฮ่องสอน รองผู้บังคับการ และผู้กำกับการสืบสวน จังหวัด นอกจากนั้นยังได้ตั้งคณะกรรมการสอบ ผกก. รอง ผกก. และสารวัตรของ สภ.น้ำเพียงดินอีกชุดรวมเป็น 2 ที่สืบสวนแล้วยุติ" พล.ต.อ.ศรีวราห์เปิดเผย และว่า ได้สั่งการไปด้วยว่าหากการสืบสวนข้อเท็จจริงพาดพิงไปถึงอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หรืออดีตผู้ดำรงตำแหน่งใดที่เกี่ยวข้อง ก็ต้องดำเนินการทั้งหมด

ด้านมารดาเด็กหญิงผู้เสียหายเปิดเผยว่า เด็กหญิงคนหนึ่งชื่อฝน ถูกบังคับค้าประเวณีกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัด แม้กระทั่งผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีตำรวจชื่ออาร์ต, รอง ผกก. แม่ฮ่องสอน ส่วนลูกของตนไม่ได้นอนกับตำรวจ เพราะตนเป็นสายให้ตำรวจอยู่ ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัด ยืนยันว่ามีกรซื้อประเวณีจริง จะด้วยราคาเท่าไรไม่ทราบ แต่แม่ได้จ่ายให้เด็ก 1,000 บาท ซึ่งเด็กบอกว่ามีอยู่ที่ในสังกัดของแม่แล้วซื้อฟ้า ทุกคนจะมีสัญลักษณ์รอยสักเป็นรูปนกยูง

พล.ต.อ.ศรีวราห์กล่าวว่า จากการสืบสวนสอบสวน พบว่าข้อมูลที่มาของเด็คนำมามอบให้ บางส่วนสอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนสอบสวนที่ตำรวจภูธรภาค 5 มีข้อมูลอยู่ แต่การกล่าวหาว่าใครเคยซื้อบริการหรือเคยร่วมประเวณี ยังไม่สามารถรับฟังได้ ต้องสืบสวนสอบสวนประกอบเพื่อยืนยันเสียก่อน อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้ พล.ต.ต.ภาณุเดช บุญเรือง รอง ผบ.ช.สยศ. ปฏิบัติราชการ รอง ผบ.ท.5 เป็นหัวหน้าชุดสืบสวนสอบสวนคดีคล้ายในประเด็นที่ว่ามิไครมาร่วมซื้อบริการร่วมประเวณีกับเด็กเยาวชน สตรีกลุ่มนี้บ้าง โดยจะต้องเชิญข้าราชการระดับสูงมาสอบปากคำหรือไม่

ผู้สื่อข่าวถามว่า ขบวนการค้ามนุษย์ที่แม่ฮ่องสอน

มีมานานหรือยัง รอง ผบ.ตร.ตอบว่า "น่าจะมานานแล้ว มันเป็นเรื่องชาติ"

ด้าน พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบ.ท. 5 เปิดเผยมว่า ขณะนี้มีคำสั่งให้ ด.ต.ยุทธชัย ทองชาติ ลิบเวร สภ.เมืองแพร่ ออกจากราชการไว้ก่อน เพราะมีหมายจับจาก ปคม. นอกจากนี้ยังกำลังพิจารณาเอาผิดเพิ่มข้อหาเป็นธุระจัดหาฯ ด้วย

เย็นวันเดียวกัน นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน เปิดแถลงว่า ใครจะพาดพิงว่าตนซื้อบริการเด็กก็ว่าไป แต่ขอยืนยันไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ใดๆ ทั้งสิ้น ตนนั่งสมาธิวันละ 2 ชั่วโมงทุกวัน คำว่าผู้ว่าฯ ไปนอนกับเด็ก จะต้องระบุให้แน่ชัดคนปัจจุบันหรือผู้ว่าฯ จังหวัดไหน ตั้งแต่ย้ายมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังไม่เคยไปรีสอร์ทดังกล่าวแม้แต่วันเดียว เด็กที่กล่าวหาตนหน้าตาเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ ไม่เคยเห็นหน้าด้วยซ้ำ ได้ทำเรื่องชี้แจงไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วว่าไม่เคยซื้อบริการเด็กตามที่ถูกพาดพิงล้านเปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ ไม่คิดฟ้องผู้ที่กล่าวหา แต่ก็ขอปรึกษาทนายก่อน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงคดีตำรวจบังคับเด็กค้าประเวณีที่แม่ฮ่องสอนว่า เขาสั่งย้ายไปหมดแล้ว ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดกฎหมายต้องถูกดำเนินคดีหมด ตนขอยืนยันว่าเราทำทุกอย่างตามกฎหมาย ไม่มีเหลือล้น

ขณะที่นายสุวัณธุ์ ดันยวรรธนะ รมว.ยุติธรรมกล่าวว่า เรื่องดังกล่าวมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรมอยู่ 2 ส่วน คือ ขณะนี้มีกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบมายื่นเรื่องร้องเรียนต่อดีเอสไอแล้ว และส่วนที่กรมควบคุมสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งตนได้สั่งการให้สรุปความคืบหน้าทั้งหมดและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ส่วนจะนำเข้าเป็นคดีพิเศษหรือไม่ อธิบดีดีเอสไอกำลังศึกษาในรายละเอียดอยู่.

MiC MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :
Source :	มติชน (ตจว.)	
Date : 26 เม.ย. 2560	Page : 1,10,11	No: 60145824

‘เรือดำน้ำ’ ฉลุย क्रम.ผ่านงัยบ

นัด18เม.ย.ไม่มีแถลงข่าว
‘บึกป้อม’ตั้งโต๊ะชี้แจงเอง
โต้นัวโพล-ปิดรัฐบาลขาลง
ป้าสปท.ตบหัว-โทษแค่เดือน

‘บึกป้อม’ย้ายชั่วคราวไม่มีขาลง ทุ่มเทแก้ปัญหาทุกอย่าง ไม่เห็นไม่มีอะไร
ก้าวหน้า ‘วิษณุ’หนุนจ่ายค่าสมาชิกพรรคการเมือง ต้องการให้เป็นของ ปชช.
‘มีชัย’ได้เขียนคุณสมบัติตุลาการศาล รธน. เอื้อ กรธ. เผย क्रम.ผ่านความ
เห็นชอบจัดซื้อเรือดำน้ำจากจีนมูลค่า 1.35 หมื่นล้าน (อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

เรือดำน้ำ

'ประวิตร'ชี้รัฐบาลไม่มีทางเลือก

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 24 เมษายน ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณี สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่องรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในสายตาประชาชนส่วนใหญ่ อยากให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปากท้อง ว่า การที่รัฐบาลทุ่มเทแก้ไขปัญหทุกอย่าง เชื่อว่าคณะของรัฐบาลจะไม่ตก โดยเฉพาะเศรษฐกิจในกลุ่มอาเซียน ไทยก็มีเศรษฐกิจที่ดี จะมีเพียงประชาชนที่มีรายได้น้อยเท่านั้น มองว่าวันนี้รัฐบาลจัดสรรช่วยเหลืออาจจะลงไม่ถึงหรือลงช่วยเหลือช้าไป แต่ในเรื่องของเศรษฐกิจด้านการส่งออกและการค้าขายกับต่างประเทศ ไทยมีทิศทางดีขึ้น รัฐบาลไม่มีทางเลือก เพราะรัฐมนตรีทุกกระทรวงทุ่มเทการทำงานทุกอย่าง ยังมองไม่เห็นว่ามีอะไรที่ไม่ก้าวหน้า หากเห็นส่วนในที่รัฐบาลยังไม่ดำเนินการขอให้สื่อไปถามว่าอะไร ที่ผ่านมามีอะไรที่ก้าวหน้า หากเห็นส่วนในที่รัฐบาลยังไม่ดำเนินการขอให้สื่อไปถามว่าอะไร ที่ผ่านมามีอะไรที่ก้าวหน้า หากเห็นส่วนในที่รัฐบาลยังไม่ดำเนินการขอให้สื่อไปถามว่าอะไร

“เรื่องเศรษฐกิจจะพอใจทั้งหมดไม่ได้ต้องดูภาพรวมทั้งโลกด้วย เอาไปเทียบกับประเทศอื่นเขาก็ไม่มีอะไรเสียหาย ผมเชื่อว่าประชาชนอยากให้เศรษฐกิจดีขึ้นกว่านี้ แต่การปรับคณะรัฐมนตรีที่มีเศรษฐกิจก็ไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหา เพราะรัฐมนตรีทุกคนทำงานด้วยความทุ่มเทหาวิธีการทุกอย่างมาดำเนินการ รวมทั้งนายกฯ ทำทุกเรื่องในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เศรษฐกิจเดินต่อไปข้างหน้าได้” พล.อ.ประวิตรกล่าว

หนุนนั่งกก.ยุทธศาสตร์ชาติ

พล.อ.ประวิตร กล่าวถึงข้อสังเกตต่อสัดส่วน ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการ (ผบ.) เหล่าทัพ เป็นคณะกรรมการในร่างพระราชบัญญัติ (พร.บ.) การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่า ผบ.เหล่าทัพมีแค่ 5-6 คน ไม่ได้มีจำนวนมากกว่านี้ การที่มี ผบ.เหล่าทัพเข้าไปเป็นคณะกรรมการ เพราะเพื่อให้เกิดความมั่นใจ สำหรับทหารถ้าให้เขารับรู้รับทราบและเดินไปด้วยกันกับประชาชนหรือนักวิชาการ คิดว่าน่าจะเดินไปได้ เพราะยุทธศาสตร์ชาติเราต้องร่วมมือกัน

“ผมคิดว่ามันน่าจะจะให้ ผบ.เหล่าทัพเข้าไปรับรู้รับทราบ รู้ว่าสิ่งที่เขาทำเพื่ออะไร ไม่เห็นจะมีอะไรเสียหาย ผมยืนยันว่าจำเป็นต้องมี ผบ.เหล่าทัพเป็นคณะกรรมการในกฎหมายฉบับนี้ ประเทศเราจะไปเหมือนเขาไม่ได้ ที่ผ่านมามีปัญหาเกิดขึ้นเพราะความไม่เข้าใจกัน ถ้ามี ผบ.เหล่าทัพก็ยิ่งช่วยเสนอความคิดเห็นได้ ทางนักวิชาการสามารถถึง ผบ.เหล่าทัพได้ ทุกอย่างต้องร่วมมือกัน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย” รองนายกฯ กล่าว

กก.เขียนไว้20ปีสามารถแก้ไขได้

เมื่อถามว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมีอำนาจในการควบคุมรัฐบาลที่มาจากทางเลือกตั้ง พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ตามกฎหมายรัฐบาลที่มาจากทางเลือกตั้งต้องดำเนินการตามกฎหมายฉบับนี้

เมื่อถามอีกว่า แต่กฎหมายเขียนไว้ 20 ปี สถานการณ์ข้างหน้ายังเป็นแบบนี้หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า กฎหมายเขียนไว้กว้างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ไม่ได้เขียนว่าต้องทำแบบนี้ต้องทำแบบนี้ กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้เป็นการป้องกันรัฐประหาร เพราะระหว่างนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิทหารต้องตกลงกัน ถ้าคุยกันได้คนที่ได้ประโยชน์คือประชาชน คิดว่าเขาคิดดีแล้ว ถ้าคิดไม่ดีคงไม่ทำแบบนี้

เมื่อถามว่า มันไม่ใช่หลักประกันว่าจะไม่เกิดรัฐประหาร พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า “มันไม่ใช่หลักประกันแต่เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันได้มากขึ้นว่าจะทำอะไรต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น”

ผู้สื่อข่าวถามอีกว่า ถ้าคุยกันไม่ได้ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า “ผมคิดว่าต้องคุยกันได้ ถ้าคุยกันไม่ได้ก็เหมือนผมคุยกับสื่อต่างคนต่างไป”

ถกสภากลาโหม-ปชช.มีส่วนร่วม

เมื่อเวลา 12.00 น. ที่กระทรวงกลาโหม พล.ต.คงชีพ ตันตระวานิช โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงข่าวผลการประชุมสภากลาโหม ที่มี พล.อ.ประวิตร เป็นประธาน โดยมี ผบ.เหล่าทัพและหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมว่า พล.อ.ประวิตร กล่าวถึงสถานการณ์ภาพรวมในเรื่องความมั่นคงให้ความสำคัญกับสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจ โดยเฉพาะความมั่นคงของประเทศในภาพรวมที่เชื่อมโยงทุกมิติของสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศ

“ขณะเดียวกันสถานการณ์ภายในประเทศ หากบ้านเมืองไม่มีความสงบเรียบร้อย กลไกต่างๆ ของประเทศเดินหน้าต่อไปได้ จำเป็นต้องร่วมกันสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานด้านความมั่นคงให้มากขึ้น พล.อ.ประวิตร ยังพูดถึงความขัดแย้งทางการเมืองและความเหลื่อมล้ำทางสังคม ที่ผ่านมารัฐบาลพยายามทำทุกเรื่อง ที่ทำได้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ มุ่งเน้นให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อย จะเห็นได้ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลพยายามวางรากฐานของประเทศ และสามารถขับเคลื่อนบริหารบ้านเมืองไปได้มาก เพราะประเทศมีความสงบเรียบร้อย การที่จะมีความสงบเรียบร้อยได้ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม เพื่อให้สังคมและประชาชนส่วนใหญ่สามารถทำมาหากินได้อย่างปกติสุข” พล.ต.คงชีพกล่าว

ย้ำเหล่าทัพศึกษารัฐธรรมนูญ

พล.ต.คงชีพกล่าวต่อว่า พล.อ.ประวิตร ยังกล่าวถึงประเทศมีความขัดแย้งมาตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ความปรองดองของคนในชาติจึงมีความสำคัญยิ่ง จะช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้การเดินหน้าปฏิรูปประเทศเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดองมีความก้าวหน้าไปมาก มีการตอบรับและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน พล.อ.ประวิตร ย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องเปิดใจกว้างรับฟังกันรอบด้าน ร่วมทบทวนเรียนรู้และทำความเข้าใจไปพร้อมกันด้วยเหตุผลที่จะต้องยึดเอาประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติร่วมเดินหน้าสู่กระบวนการปรองดองที่มีประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ของประชาชน และการกำหนดกรอบอนาคตการอยู่ร่วมกันอย่างสงบและสันติสุขคือผลจากเป้าหมายของการปรองดองที่เป็นความหวังร่วมกันของคนในชาติ

พล.ต.คงชีพกล่าวว่า พล.อ.ประวิตรกำชับให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และผบ.เหล่าทัพ ทำการศึกษาและทำความเข้าใจในรัฐธรรมนูญ 2560 ในภาพรวมและให้ความสำคัญในการดำเนินงาน ในความรับผิดชอบของกระทรวงกลาโหมที่ได้บัญญัติไว้ รวมทั้งศึกษาติดตามความเชื่อมโยงของกฎหมายต่างๆ ที่กำลังทยอยออกมาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินการปฏิรูปประเทศและการดูแลทุกข์สุขของประชาชน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

‘วิษณุ’หนุนจ่ายค่าสมาชิกพรรค

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีหลายฝ่ายเป็นห่วงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายลูกจะเสร็จไม่ทันตามกำหนดเวลาว่า กฎหมายลูกเข้าสภาไปแล้ว 2 ฉบับ และผ่านวาระ 1 ไปแล้ว จะมาเป็นห่วงอะไร การพิจารณามีเวลา 2 เดือน หากมีการแก้ไขตรงไหนก็ไปตั้งกรรมาธิการร่วมพิจารณาไปอีก 1 เดือน เพราะฉะนั้นยังมีเวลา ส่วนที่หลายฝ่ายแสดงความเห็นกันมากมาย คงไม่เป็นห่วง ที่ผ่านมากกว่ากฎหมายจะผ่านการพิจารณาก็ถูกโจมตีหรือถล่มกันมากมาย ฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ชี้แจงกันไปจนเข้าใจ เรื่องก็จบ

นายวิษณุกล่าวถึง พ.ร.บ.พรรคการเมืองที่ สนช.กำลังพิจารณาว่า สนช.สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ใน 60 วัน ส่วนตัวไม่ได้กังวลอะไร เพราะเมื่อกฎหมายเข้าสภาไม่ต้องกังวลอะไรแล้ว บางฉบับไกลหลากันมากกว่านี้ยังมีทางออกและผ่านไปได้ เมื่อเข้าสภาทุกอย่างก็จบ ส่วนการถกเถียงเรื่องค่าสมาชิกพรรคคนละ 100 บาทต่อปี ที่พรรคการเมืองไม่เห็นด้วยนั้นก็ว่ากันไป แต่ส่วนตัวตนเห็นด้วย เพียงแต่ยังไม่แน่ใจว่าอัตราเท่าไรจึงจะเหมาะสม

ให้เห็นเยื่อใยสมาชิกพรรค

“เรื่องนี้ต้องตั้งต้นที่ว่าเราต้องการให้พรรคการเมืองเป็นของประชาชน การเสียเงินแสดงให้เห็นถึงการที่ประชาชนได้เป็นเจ้าของการเมืองนั้นๆ ด้วย ในร่างกฎหมายก็จะเขียนบอกรับไว้ด้วยว่า ถ้าใครไปจ้างให้มาเป็นสมาชิกพรรคจะมีความผิด ดังนั้น พรรคการเมืองก็ต้องการสมาชิกที่สุจริต บริสุทธิ์ใจ เข้ามามีส่วนร่วม เมื่อเราต้องการให้พรรคการเมืองเป็นของประชาชน การตั้งพรรคการเมืองมันต้องให้ยากกว่าการตั้งสมาคมหรือสหกรณ์ต่างๆ ไป การเป็นพรรคการเมืองเข้ามาทำงานระดับชาติที่จะนำไปสู่อุดมการณ์หรือตั้งรัฐบาล ที่ผ่านมามีบางพรรคการเมืองไม่มีสมาชิกเลยสักคนเดียวแต่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล หรือบางพรรคการเมืองไม่มีสมาชิกที่ได้รับเลือกจากประชาชนแต่กลับได้รับเงินสนับสนุนมากกว่าพรรคที่มี ส.ส. ตรงนี้วัดจากภารกิจที่กระทำ พรรคไหนเขียนทำกิจกรรม แม้จะมี ส.ส. สอบตหมดก็ได้เงินสนับสนุน หากจะคิดทำให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนพรรคการเมือง มันควรจะเป็นการสมทบเท่านั้น คือได้จากสมาชิกพรรคด้วยและได้จากรัฐบาลด้วย” นายวิษณุกล่าว

เมื่อถามว่า การดำเนินการเช่นนี้จะทำให้พรรคการเมืองเกิดยากขึ้นหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ไม่สำคัญว่าจะเกิดยากหรือง่าย เพราะในที่สุดแล้วมันก็เกิดจนได้ การที่ประชาชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพรรคจะอ้างความเป็นเจ้าของส่วนตัวไม่ได้ เพราะทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน จะบริจาคมากหรือน้อยก็มีสิทธิเหมือนกัน ความจริงการบริจาคอย่างเดียวกันไม่พอ เพราะจะต้องมีการประชุม มาทำกิจกรรมของพรรค ส่วนตัวเห็นด้วยว่าควรจะมีเงิน แต่ไม่รู้จักเก็บเท่าไร เพื่อให้เห็นเยื่อใยความสัมพันธ์ของสมาชิกพรรค และเป็นเงินที่จะทำให้ประชาชนมีสิทธิอะไรบางอย่างในพรรคได้

ปิดตบเลือกตั้งปลายปี’61

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ออกมาระบุว่า การเลือกตั้งอาจเกิดขึ้นช้าสุดปลายปี 2561 นายวิษณุกล่าวว่า ไม่ทราบ แต่ในส่วนของรัฐบาลนายทูลเกล้าฯ เมื่อไหร่ก็เมื่อไหร่ เวลาในทุกอย่างก็เดินหน้าได้อยู่ ไม่ได้มีปัญหาอะไร กฎหมายลูกที่จำเป็นต่อการเลือกตั้ง 4 ฉบับจาก 10 ฉบับก็เข้าสภาไปแล้ว 2 ฉบับถือว่า 50 เปอร์เซ็นต์แล้ว เพราะฉะนั้นทุกอย่างยังเหมือนเดิม

ผู้สื่อข่าวถามถึงการพิจารณาในส่วนอายุตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่กำลังจะหมดครบรอบคุณสมบัตินั้นคนข้างหากคนเข้ามายากทำให้มองว่าคนที่ขึ้น กรธ. อาจจะเข้าเป็นเองหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ไม่ทราบ เพราะ กรธ. ไม่ใช่จะมีคุณสมบัติครบกันทุกคน คนที่มีคุณสมบัติครบอาจจะไม่เอาตำแหน่งตุลาการศาล หรือบางกลุ่มมีคุณสมบัติไม่ครบ หรือบางกลุ่มคุณสมบัติครบแต่ก็ไม่ว่าเขาคิดอย่างไรตอบแทนเขาไม่ได้

‘มีชัย’ปิดเขียนกม.เอื้อกรธ.

ที่รัฐสภา นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงข้อห่วงหวัดจากหลายฝ่ายเรื่องคุณสมบัติตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่าเอื้อให้กับผู้ที่เป็น กรธ. ในขณะนี้ว่า ใน กรธ. ส่วนใหญ่ไปดำรงตำแหน่งไม่ได้ ในประเทศไทยก็มีระดับศาสตราจารย์อีกมากมายที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ เห็นว่าคนที่ออกมาคิดแบบนี้ชีวิตนี้คงจะลำบากมีแต่ความทุกข์ใส่ตัว ขณะนี้รัฐธรรมนูญใหม่มีผลบังคับใช้ไปแล้ว ไม่เข้าใจจะมาพูดอะไรกัน กรธ. ไม่สามารถเขียนกฎหมายลูกขึ้นมาเองได้ ต้อง

อิงตามรัฐธรรมนูญ เมื่อถามถึงข้อเสนอของนายก้านรงค์ จันทิก สนช. ที่เสนอให้เขียนบทเฉพาะกาลในกฎหมายลูก ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชุดนี้ดำรงตำแหน่งไปก่อน นายมีชัยกล่าวว่า ถ้าเขียนแบบนี้ได้ก็ไม่ว่าอะไร ถ้าบอกว่าไม่ชัดรัฐธรรมนูญก็ไม่ชัด กรธ. คิดว่าเขียนร่างกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ แต่ สนช. อาจจะคิดคนละแบบ ต้องให้อิสระ ถ้าหากไม่ชัดรัฐธรรมนูญ กรธ. คงจะไม่ว่าอะไร

ไม่ได้แกล้งใครขึ้นอยู่ที่สนช.

นายมีชัยยังกล่าวถึงกรณีการเก็บเงินค่าสมาชิกจากพรรคการเมืองว่า ขอย้ำว่าเป็นการทำให้สมาชิกพรรคได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของพรรคการเมือง เข้าใจดีว่าเวลาเมื่อไรใหม่เข้ามาคนมักจะกังวล แต่มนุษย์ถ้าไม่เดินก้าวไปข้างหน้าอยู่กับที่มันก็ไม่มีความที่จะต้องเปลี่ยนรัฐธรรมนูญกัน การเปลี่ยนรัฐธรรมนูญก็เพื่อให้ก้าวไปข้างหน้าในสภาวะที่เหมาะสมกับประเทศไทย ในรัฐธรรมนูญนั้นมีการกำหนดบทบาทของแต่ละฝ่ายเอาไว้ก่อน รัฐถูกกำหนดหน้าที่เพิ่มขึ้นเพื่อทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข พรรคการเมืองก็ต้องขยับขึ้นมาให้เหมาะสมเช่นกัน แม้แต่ประชาชนทั่วไปไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค แต่รัฐบาลก็ต้องเอาเงินส่วนที่เก็บภาษีจากประชาชนไปให้พรรคการเมืองอยู่ดี ดังนั้น ก็ไม่เข้าใจว่าขนาดประชาชนที่ไม่มีสิทธิสมัครเป็น ส.ส. ยังต้องจ่ายเงิน แล้วทำไมสมาชิกพรรคกลับถึงไม่ต้องจ่ายเงิน

“มีการพูดว่าการเก็บเงินค่าสมาชิกพรรคการเมืองปีละ 100 บาท จะทำให้เกิดการกลั่นแกล้ง ทำให้พรรคการเมืองหรือนายทุนพรรคจ่ายเงินค่าสมาชิกให้สมาชิกพรรคการเมือง นี่แสดงให้เห็นว่าคนในแวดวงพรรคการเมืองไม่มีความตรงไปตรงมา ถ้ามีความตรงไปตรงมาคงไม่มีใครทำอย่างนั้น และยังถ้าไม่มีความตรงไปตรงมา กฎหมายก็ต้องเข้มงวดขึ้น กรธ. จึงให้บทบาท กกต. สูงขึ้น และรัฐธรรมนูญใหม่ยังได้บอกเจตนาคัดเจนว่าคนมาทำหน้าที่ กกต. ต้องกล้าหาญ ไม่เกรงใจใครในการทำหน้าที่ ถ้าหากมองว่าการเก็บเงินสมาชิกพรรคการเมืองอาจจะมีความยาก เขาก็สามารถไปคิดอ่านกันได้ว่าจะทำอย่างไรจะเก็บเงินอย่างไร จะใช้วิธีอิเล็กทรอนิกส์เก็บเงินก็ได้ หรือถ้าคิดไม่ออกจริงๆ ไปถามนักคอมพิวเตอร์ ในอนาคตเวลาพรรคการเมืองมาชวนคนเข้ามาเป็นสมาชิก เขาก็สามารถอธิบายได้ว่าพรรคนี้เวลาจะจ่ายเงินจ่ายอย่างไร ส่วนข้อเสนอต่างๆ จากนักการเมืองก็แล้วแต่ สนช. จะไปเป็นคนคิดว่าจะแก้ไขตรงจุดไหนบ้างหรือไม่” ประธาน กรธ. กล่าว

เรือดำน้ำ

บั้ง'คนนั่งตำแหน่งนายกฯ

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รมว.ต่างประเทศและแกนนำพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า ในช่วงปี 2544-2549 ที่ประเทศไทยมีเศรษฐกิจดีขึ้น ประชาชนมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น และไทยหลุดพ้นจากการนำประเทศไปจำนำหรือจำนองไว้กับไอเอ็มเอฟ ก็เพราะรัฐบาลไทยขณะนั้นมีผู้นำประเทศที่มาจาก การเลือกตั้งของประชาชนที่สังคมโลกให้การยอมรับ ผู้นำประเทศในขณะนั้นก็เป็นอดีตนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในทางธุรกิจ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล นำลงทุนต่างชาติให้การยอมรับ

นายสุรพงษ์กล่าวอีกว่า สังคมไทยควรจะได้เรียนรู้และยอมรับความจริงกันได้แล้วว่าการเลือกผู้บริหารที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านใด ประชาชนและประเทศชาติจะได้รับผลลัพธ์ด้านนั้น ถ้าผู้นำประเทศมีความรู้ความสามารถด้านการทหาร การป้องกันประเทศ และความรู้ด้านการใช้อาวุธ ยุทโธปกรณ์ ประชาชนก็จะต้องอยู่ในระเบียบวินัยหรือจะต้องมีการยึดถือแนวทางชีวิตแบบผู้บังคับบัญชามากกว่า อยู่ภายใต้คำสั่งของผู้บังคับบัญชา ประชาชนก็ต้องเข้าใจ เรียนรู้ และเลือกตัดสินใจอนาคตตัวเองว่าจะต้องการให้บ้านเมืองไปในทิศทางใด จะมัวแต่นั่งกล่าวหา กล่าวโทษกันไม่ได้อีกแล้ว ต้องหันหน้ามาช่วยกันแก้วิกฤตประเทศกันเสียที

พท.ขังใจแสดงความเห็นถึงกมธ.

นายสามารถ แก้วมีชัย ในฐานะคณะทำงานติดตามการร่างรัฐธรรมนูญพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีเรื่อง กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ขวนให้นักการเมืองส่งเอกสารความเห็นในสิ่งที่อยากแก้ไขในชั้น กมธ.ว่า ความจริงแล้วมีวิธีหลายอย่างที่ จะให้พรรคการเมืองเข้าไปมีส่วนร่วม เช่น กมธ.คณะนี้ เป็น กมธ. วิสามัญ ก็น่าจะโดนจากพรรคการเมืองต่างๆ หรือตัวแทนพรรคการเมืองต่างๆ เข้าไปนั่งเป็น กมธ. แต่ที่ได้ยินมากคือเขาบอกว่ามีเวลาน้อย มีเพียง 45 วันเท่านั้น ให้ส่งเป็นเอกสารความเห็นไปยัง กมธ.แทน เราขังใจอยู่ว่าหากส่งเอกสารไป จะเป็นประโยชน์หรือไม่ หรือมีธงอยู่แล้ว

'ประวิชัย'ให้สนช.ตัดสิน กกต.

นายประวิชัย รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า กฎหมาย กกต.และกฎหมายพรรคการเมือง เห็นได้ชัดว่าทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นผ่านไปยัง กรธ. ขณะนี้เป็นหน้าที่ของ สนช.จะตัดสินใจ ว่ากฎหมายจะออกมาเป็นอย่างไร ส่วนตัวเชื่อว่า สนช.มีข้อมูลตัดสินใจครบถ้วนทุกด้าน ในส่วนของกฎหมายพรรคการเมือง กกต.ไม่เคยปฏิเสธให้ประชาชนเข้ามาเป็นเจ้าของพรรคการเมือง และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของคนลงสมัครเลือกตั้ง แต่กลไกที่หลายคนยังถาม ไม่ว่าจะ เป็นเรื่องของคำสมาชิกพรรคควรจะมีสิทธิเท่าไรหรือควรจะมีหรือไม่ คิดว่า สนช.มีบทเรียนและมีประสบการณ์ ที่ผ่านมาก็ไม่ใช่ไม่เคยมีการสนับสนุน มีกฎหมายที่ให้อำนาจให้พรรค มีกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง

"หัวใจสำคัญที่สุด คือใครก็แล้วแต่ที่บริจาคเงินให้กับพรรคต้องสามารถตรวจสอบได้ แสดงให้สังคมเห็นได้ แล้วพรรคใช้เงินไปทำอะไร เกินจำนวนหรือไม่ กระบวนการเหล่านี้ก็มีอยู่ในกฎหมายแล้ว ข้อมูลทั้งหมดมีครบถ้วนสำหรับ สนช.ในการตัดสินใจ ก็น่าจะเดินหน้าไปได้" นายประวิชัยกล่าว

ไม่กังวลคุณสมบัติ-อยู่หรือไป

นายประวิชัยกล่าวถึงเรื่องคุณสมบัติตามกฎหมาย กกต.ใหม่ ว่า ไม่กังวลกับการดำรงตำแหน่ง กกต.ของตนเอง ไม่ว่า สนช.จะเห็นอย่างไร ไม่ว่าจะเขตซีโรทั้งหมดหรืออยู่ต่อตามแนวที่เคยปฏิบัติมา หรือจะให้ตรวจสอบคุณสมบัติโดยมีคณะกรรมการสรรหา ไม่ว่าจะแนวทางไหนก็ไม่กังวล เมื่อตัดสินใจอย่างไรก็ขอให้เป็นที่ไปตามแนวทางนั้น บ้านเมืองจะเดินต่อไปได้ ส่วนที่มองว่าการกำหนดคุณสมบัติขององค์กรอิสระไว้สูง อาจหาผู้มาดำรงตำแหน่งไม่ได้ อย่างนั้น เรื่องนี้คงมีการถกเถียงกันมาพอสมควร เชื่อว่า สนช.จะสามารถตัดสินใจและการตัดสินใจก็ต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ

นายประวิชัยกล่าวถึงการพิจารณาของที่ประชุม กกต.เรื่องการทำงานในรูปแบบบอร์ดว่า ในอนาคตถ้าจะมีกฎหมาย กกต. ที่คาดว่าจะเสร็จใน 2-3 เดือน กกต.จึงเห็นว่าควรชะลอเรื่องนี้ไว้จนกว่ากฎหมายจะออกมา แล้วจึงค่อยตัดสินใจ

'พิชัย'เตือนรัฐบาลหลงทาง

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรมว.พลังงานกล่าวว่า รู้สึกเป็นห่วงมากที่สุดว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บอกว่าเศรษฐกิจดีขึ้น น่าจะเป็นความเข้าใจผิดและถึงกับ

หลงทางเลย หากจำกันได้ ได้บอกมาเดือนตลอด 2 ปีกว่าที่ผ่านมาว่าเศรษฐกิจจะย่ำแย่ลงเรื่อยๆ ประชาชนจะเดือดร้อนกันมาก แต่รัฐบาลไม่ฟังและพยายามห้ามตนพูด ถึงวันนี้ประชาชนส่วนใหญ่คงรู้สึกกันแล้วว่าเศรษฐกิจย่ำแย่ขนาดหนัก แต่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี บอกว่า รัฐบาลไม่ต้องฟังเสียงจากประชาชน สะท้อนหลักคิดที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างชัดเจน ผลสำรวจโพลที่ปกติเทียบรัฐบาลยังบอกว่าประชาชน 89.71% มองปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาของรัฐบาลอันดับที่ 1 และหนักย้ำ 76.61% ยังมองรัฐบาลมีปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นอันดับสอง อีกผลสำรวจหนึ่งก็บอกว่าประชาชน 76.5% ไม่ชอบรัฐบาลนี้เพราะเศรษฐกิจแย่ นอกจากนี้ องค์การระหว่างประเทศทั้งเวิลด์แบงก์ ไอเอ็มเอฟ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) ยังบอกว่าไทยเติบโตได้เพียง 3% กว่าเท่านั้นต่ำที่สุดในอาเซียน และจะต่ำสุดไปอีกหลายปี ประชาชนฐานรากจะลำบากมากหากเติบโตได้เพียงเท่านี้ ต้องใช้เวลาอีก 20 ปีกว่าจะเป็นประเทศรายได้สูงได้

บักตู่เดินศก.แบบจีน-ไม่ถูกต้อง

นายพิชัยกล่าวต่อว่า มีหน้าที่ พล.อ.ประยุทธ์ ยังบอกว่าจะยึดประเทศจีนเป็นแบบอย่างของเศรษฐกิจไทย น่าจะเป็นความเข้าใจผิดทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ประเทศจีนแม้จะมีเศรษฐกิจอันดับ 2 ของโลก แต่จีนมีประชากรมากเมื่อเฉลี่ยแล้วจีนยังไม่ได้เป็นประเทศที่ประชาชนมีรายได้สูง อีกทั้งความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของจีนมีสูงมาก โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศขนาดใหญ่อย่างจีนและประเทศเล็กอย่างไทยต่างกันมาก ถึงกระนั้นเศรษฐกิจของจีนก็ขยายตัวมากกว่าไทยมาก

นายพิชัยกล่าวว่า ได้แต่หวังว่า พล.อ.ประยุทธ์จะไม่ได้หวังจะทำอุปเปอร์บอร์ดชาติตามยุทธศาสตร์ 20 ปีให้เหมือนโปลิตบูโรของจีนที่จะคุมทุกอย่าง จะสร้างปัญหาอย่างมาก จะกลายเป็นการปกครองคนละระบอบไปแล้ว ไทยจึงควรเลือกแบบอย่างจากประเทศที่มีพัฒนาแล้วและมีรายได้สูง มีขนาดและโครงสร้างทางเศรษฐกิจ อีกทั้งระบอบการปกครองคล้ายกับไทยน่าจะเหมาะสมกว่า เช่น เยอรมนีเป็นศูนย์กลางของอียู อังกฤษ หรือเกาหลีใต้ เป็นต้น แม้ดูเหมือนว่าตัวเลขเศรษฐกิจจะไม่ย่ำแย่ลง แต่ก็ยังแย่และยังไม่ได้ฟื้นอย่างแท้จริง ยังเติบโตในระดับที่ต่ำกว่าศักยภาพมาก อีกทั้งการกระจายรายได้ยังเป็นปัญหาอย่างมาก เพราะเศรษฐกิจฐานรากยังไม่ได้ดีขึ้นแต่อย่างไร มีแต่บริษัทใหญ่ที่สนับสนุนรัฐบาลเท่านั้นที่ขึ้นจึงอยากให้ พล.อ.ประยุทธ์ได้ศึกษาจะได้เข้าใจภาวะเศรษฐกิจที่แท้จริงและไม่หลงทาง

ส่งนายอุทธรณ์ภาษีชินคอร์ป

รายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรณีกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีหุ้นชินคอร์ปประมาณ 1.7 หมื่นล้านบาทจากนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีว่า ทีมทนายความของนายทักษิณเตรียมยื่นอุทธรณ์เรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ภาษีในวันที่ 25 เมษายน ที่กรมสรรพากร เนื้อหาที่อุทธรณ์จะยืนยันเช่นเดิมว่านายทักษิณไม่มีภาระภาษีจากการขายหุ้นชินคอร์ป เรื่องดังกล่าวขาดอายุความและจบสิ้นแล้วตั้งแต่ปี 2555 รวมถึงกระบวนการออกหมายเรียกประเมินภาษีก็มีชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากยื่นอุทธรณ์ ผลการพิจารณาจะออกมาเมื่อไรนั้นขึ้นอยู่กับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีจะพิจารณาแล้วเสร็จเมื่อใดไม่มีกำหนดกรอบเวลา คณะกรรมการจะพิจารณาว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ หากไม่เห็นชอบก็ต้องไปสู่ขั้นศาลภาษีอากรกลางต่อไป

กรม.อนุมัติซื้อเรือดำน้ำจีนแล้ว

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำ ตามที่กองทัพเรือเสนอ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน ว่า ครม.มีมติอนุมัติโครงการดังกล่าวจริง โดยจัดซื้อเรือดำน้ำหยวนคลาส เอส 26 ที (Yuan Class S26T) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 1 ลำ วงเงิน 13,500 ล้านบาท ยืนยันว่าไม่มีอะไรเป็นลັบลมคมใน ซึ่งการจัดซื้อเป็นแบบผูกพัน ไม่ได้จ่ายเงินครั้งเดียว แต่จะทยอยจ่าย ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงกลาโหม ชี้แจงในที่ประชุมว่า มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพราะเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศ ไม่ใช่อยากได้ตามประเทศอื่น แต่กองทัพเรือประเมินจากภัยคุกคามของประเทศที่มีอาณาเขตติดกับไทย ประเมินจากความมั่นคงทางทะเล จึงต้องมีการศึกษาแนวทางการป้องกันทางทะเล เพื่อการป้องกันภัยคุกคามที่มีศักยภาพเหนือกว่า

“ประเทศเราอยู่ติดทะเล วันหน้าไม่มีสิ่งไหนแน่นอน เราจึงต้องมีศักยภาพเพื่อป้องกันภัย และการสั่งซื้อไม่ใช่ว่าอนุมัติไปแล้วจะได้ใน 3-5 วัน แต่ต้องรอหลายปี ทั้งนี้ เป็นการซื้อลำเดียวก่อน ส่วนลำต่อไปอยู่ที่กองทัพเรืออย่างไรก็ตาม ที่โฆษกไม่ได้แถลงข่าว เพราะเรื่องดังกล่าวเป็นเอกสารลับที่สุดหรือมุลมแดง และเป็นโหมดงานด้านความมั่นคง จึงไม่จำเป็นต้องแถลง แต่ยืนยันว่าไม่มีลັบลมคมใน” พล.ท.สรรเสริญกล่าว

นายปณิธาน วัฒนายากร ที่ปรึกษา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวได้ว่า ได้เรียนกรณีทีลือมวลงนนำเสนอข่าว ครม.อนุมัติจัดซื้อเรือดำน้ำไปเมื่อวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมาไปแล้ว โดย พล.อ.ประวิตร รับทราบ และขอชี้แจงต่อสื่อมวลชนด้วยตัวเองในวันที่ 25 เมษายน จึงให้รายละเอียดไม่ได้ เนื่องจากโครงการทางการเงินให้ความสำคัญคู่กับโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำมาก หากไม่ระมัดระวังในการนำเสนอข่าวอาจจะส่งผลเสียได้

ยันคำสั่งไล่‘ธาริต’ออกราชการ

พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีการมีคำสั่งลงโทษนายธาริต เฟิงดิษฐ์ ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ไล่ออกจากราชการว่า เป็นการดำเนินการตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปป.ช.) แจ้งว่า คณะกรรมการปป.ช.ได้สวนข้อเท็จจริงและมีมติว่านายธาริต ร่ำรวยผิดปกติ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) มีทรัพย์สินมากผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมาผิดปกติและมีหนี้สินลดลงผิดปกติ รวมมูลค่า 346,652,588 บาท เป็นการดำเนินการตามมาตรา 80 (4) แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามทุจริต พ.ศ.2542 ที่กำหนดว่าเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้สวนข้อเท็จจริงและมีมติแล้วให้ประธาน ป.ป.ช.แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาดำเนินการสั่งลงโทษไล่ออก หรือปลดออก ถือว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่

พล.อ.วิลาศกล่าวไว้ว่า แต่เดิมนายธาริตดำรงตำแหน่งอธิบดีดีเอสไอ ต่อมาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งให้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรี และเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน มีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สั่งกีดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตามลำดับ จึงเป็นอำนาจของเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้บังคับบัญชาที่จะเป็นผู้ออกคำสั่ง

เผยลงนามไปแล้วเมื่อ3เมย.

เลขาธิการนายกฯ กล่าวไว้ว่า สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้รับเรื่องดังกล่าวจากสำนักงานปป.ช.ในช่วงปีที่ผ่านมาก ได้ตรวจสอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการกรณีดังกล่าว มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยตลอด เพื่อให้เกิดความชัดเจนในข้อกฎหมาย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหา ทั้งนี้ หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นได้ให้ความเห็นสอดคล้องไปแนวทางเดียวกันว่า กรณีนี้เป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาในการลงโทษตามที่กำหนดในมาตรา 80 (4) โดยไม่ต้องดำเนินการตามกฎหมายอื่น ประกอบกับที่ผ่านมามีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนดไว้ว่าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการเป็นความผิดร้ายแรงควรลงโทษไล่ออกจากราชการ จึงได้มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ที่ผ่านมาก

วิษณุชี้ธาริตหมดสิทธิอุทธรณ์

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวกรณีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไล่ออกจากราชการ นายธาริต เฟิงดิษฐ์ อดีตที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตามมติ ป.ป.ช.ว่า การไล่

ออกมี 2 อย่างคือ 1.โล่อกเพราะมีการดำเนินการทางวินัยก็อุทธรณ์ไปที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ได้ 2.คือลงโทษทางวินัยตามที่ ป.ป.ช.ได้แจ้งมา กรณีนี้ไม่สามารถไปอุทธรณ์ที่ไหนต่อไปได้ถือว่ายุติที่คำสั่ง ป.ป.ช. ไม่ทราบว่าในกรณีของนายธวัชลงโทษด้วยเรื่องใด แต่เข้าใจว่าลงโทษตามที่ ป.ป.ช.แจ้งความผิดมา

นศ.รายงานตัวศาลขอนแก่น

เมื่อเวลา 09.00 น.ที่ศาลจังหวัดขอนแก่น กลุ่มนักศึกษาและกลุ่มนักเคลื่อนไหวทางการเมือง รวม 6 คน พร้อมนายความได้เดินทางมารายงานตัวตามหมายเรียกของศาลจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย 1.นายอภิวัฒน์ ลุนทรารักษ์ 2.นายพายุ บุญโสภณ 3.นายภาณุพงษ์ ศรีธนานุวัฒน์ 4.น.ส.จุฑามาศ ศรีหัตถผลกิจ 5.นายฉัตรมงคล เชนเขียวชาญ และ 6.นายณรงคฤทธิ์ อุบจันทร์ โดยขาดไป 1 คน คือนายสิริวิชัย เสรีวิวัฒน์ หรือ “จ่านิว” ที่ได้มอบหมายผู้แทนมาทำการยื่นให้เหตุผลของการติดสอบในสถาบันการศึกษาที่ยังคงศึกษาอยู่

ทั้งนี้ ตามหมายเรียกของศาลจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560 คดีหมายเลขดำที่ ลม.1/2560 ความแพ่ง ละเมิดอำนาจศาล ระหว่างผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดขอนแก่น ผู้กล่าวหา กับกลุ่มบุคคลที่ประหตุติดสอบไม่เรียบร้อยบริเวณศาล ผู้ถูกกล่าวหา ฐานความผิดละเมิดอำนาจศาล ศาลจังหวัดขอนแก่นได้นัดให้มีการรับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้ โดยมี พ.ต.อ.นพดล เพ็ชรสุทธิ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น นำกำลังตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง วางกำลังโดยรอบเพื่อป้องกันเหตุการณ์ความรุนแรง

2ดอกเตอร์ยื่นประกันทั้งหมด

พ.ต.อ.นพดลกล่าวว่า การรายงานตัวของนักศึกษาครั้งนี้ เป็นกลุ่มที่เดินทางมาให้กำลังใจนายจตุรภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ “ไผ่ ดาวดิน” ผู้ต้องหาตามความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ในวันนั้นศาลเบิกตัว “ไผ่ ดาวดิน” มารับทราบข้อกล่าว

หาและแถลงเปิดคดี หลังจากที่อยู่การจังหวัดขอนแก่นยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดขอนแก่นปรากฏว่าหลังจากศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวไผ่ กลุ่มบุคคลทั้ง 7 ได้จัดกิจกรรมและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาครั้งนี้ กลุ่มนักศึกษาทั้งหมดได้จัดกิจกรรม “เดินเพื่อสิทธิ ชีวิตนักศึกษา” ด้วยการเดินเท้าระยะทาง 2 กิโลเมตร จากหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมายังศาลจังหวัดขอนแก่น

เวลา 14.00 น. นายสุทธิเกียรติ คุชโส นายความ กล่าวหาว่า ผู้ต้องหาทั้ง 6 คนเป็นนักศึกษามารายงานตัวต่อศาลเพื่อมารับทราบข้อกล่าวหา หลังถูกกล่าวหาว่าตามหมายเรียก มีเพียง “จ่านิว” ที่ขอเลื่อนด้วยเหตุผลของการติดภารกิจเรื่องการศึกษา ศาลได้สอบถามในเบื้องต้น พร้อมทั้งมีการนัดพิจารณาได้ส่วนคดีนัดแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ผู้ต้องหาทั้ง 6 คนให้การปฏิเสธ และได้ยื่นขอประกันตัวไปด้วยวงเงินคนละ 50,000 บาท ทั้งหมด 6 คน เป็นเงิน 300,000 บาท แต่มีอาจารย์ระดับดอกเตอร์ที่กำกับดูแลนักศึกษากลุ่มดังกล่าว 2 คน ใช้ตำแหน่งยื่นขอประกันตัว ศาลได้พิจารณาและอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ใดๆก็ตาม ทีมนายความได้หารือร่วมกับลูกความเพื่อเตรียมการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดี พร้อมทั้งสั่งห้ามไม่ให้แสดงออก หรือการกำหนดจัดกิจกรรมใดๆ โดยในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ หากผู้ต้องหาทั้ง 7 คน ไม่เดินทางมาขึ้นศาลตามนัด เชื่อว่าศาลจังหวัดขอนแก่นจะมีการพิจารณาออกหมายจับทันที



คณะราษฎร - นายพลท เฉลิมแสน แกนนำกลุ่มคณะราษฎร 2555 จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คณะราษฎร 2475 เพื่อแสดงมุทิตา สักการะ กตเวทิตาคุณ ต่อบรรพวีรชน ที่พระเจดีย์ขาว วัดพระศรีมหาธาตุราชวรมหาวิหาร เขตบางเขน กทม. เมื่อวันที่ 24 เมษายน



ละเมิดศาล - กลุ่มนักศึกษาและกลุ่มนักเคลื่อนไหวทางการเมือง 6 คน เข้ารับทราบข้อกล่าวหา ละเมิดอำนาจศาล กรณีจัดกิจกรรมให้กำลังใจนายจตุรภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือไผ่ ดาวดิน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีประชาชนและนักศึกษาร่วมเดินทางมาให้กำลังใจ ที่ศาลจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 24 เมษายน